

Lăng Cô đóng góp nhiều khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất châu Á

Theo đó, Việt Nam có đến 5 thương hiệu được vinh danh và vịnh Lăng Cô trở thành điểm đến hàng đầu khi đóng góp hai khu nghỉ dưỡng Banyan Tree và Angsana Lăng Cô.

Đây có thể coi là dấu ấn tuyệt vời của vịnh biển xinh đẹp này, khi nơi đây được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho những bãi tắm phẳng lì, bờ cát trắng mịn, nước trong xanh tuyệt đẹp, hệ sinh thái rất đa dạng, phong phú cùng không khí vô cùng trong lành, thoáng đãng.

Lăng Cô – từ một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới

Nằm giữa 2 thành phố du lịch nổi tiếng là Huế (60km về hướng Nam) và Đà Nẵng (40km về hướng Bắc), Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) là vịnh biển gần như nguyên sơ nằm ngay dưới chân đèo Hải Vân. Với phong cảnh thiên nhiên quyến rũ, trải dài trên bờ biển cong đẹp nhất cả nước, nơi đây được bình chọn và kết nạp vào danh sách 30 vịnh biển đẹp nhất thế giới của Worldbays Club từ năm 2009.

Từ gần 100 năm trước, Lăng Cô đã là một trong những danh thắng được vua Khải Định đặt tên "bồng lai tiên cảnh", là nơi ông từng cho xây dựng cung điện mùa hè của gia đình hoàng tộc mình. Bởi từ xa xưa, nơi đây đã được đánh giá là có đủ lợi thế để phát triển nghỉ dưỡng cao cấp với những kỳ nghỉ nơi thiên nhiên hoang sơ, tách biệt cuộc sống đô thị náo nhiệt để tìm lại sự cân bằng cho cơ thể và tâm hồn.

Đến sự chuyển mình khi xuất hiện những resort 5 sao đẳng cấp

Nhìn thấy trước tiềm năng du lịch cực lớn của Lăng Cô, tập đoàn Banyan Tree (Singapore) đã chọn vùng đất này để phát triển và vận hành hai khu nghỉ dưỡng cao cấp Banyan Tree và Angsana Lăng Cô, từ đó biến Lăng Cô trở thành tâm điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước khi đến với miền Trung Việt Nam, đặc biệt là Huế và Đà Nẵng.

Bài viết liên quan

[Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam đang ở đâu?](#)

[Thừa Thiên Huế: Xem xét thu hồi dự án khu nghỉ dưỡng Vinconstec 600 tỷ đồng bỏ hoang](#)

[Thị trường bất động sản Thái Nguyên sẵn sàng đón giai đoạn phát triển mới](#)